

**THÔNG TIN NHANH VỀ VỤ ÁN  
TRƯƠNG MỸ LAN VÀ ĐỒNG PHẠM**

(giai đoạn 2).

***I. Sáng ngày 11/10/2024.***

*Phiên tòa làm việc vào lúc 08 giờ 20 phút.*

**Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đối đáp với quan điểm của Viện Kiểm sát:**

+ Cảm ơn VKS đã ghi nhận một số cá nhân nỗ lực khắc phục hậu quả vụ án như chị Kim Lài và một số anh chị khác và đã giảm cho các anh chị một phần hình phạt. Đề nghị VKS ghi nhận ý chí rất quyết liệt của bị cáo Lan khi thương thảo với Tân Thành Long An và Bitexco, và thể hiện rõ quan điểm không chấp nhận việc bị chèn ép trong việc yêu cầu giảm giá tài sản, vì tài sản đó cũng không dùng để cho cá nhân bị cáo Lan mà dùng toàn bộ để khắc phục hậu quả, mặc dù hiện tại chưa ra kết quả nhưng vẫn mong Hội đồng xét xử ghi nhận.

+ Ngoài ra, gói trái phiếu Setra phát sinh vào tháng 8/2020, thời điểm đó bị cáo đã nghỉ việc tại SCB. Mong Hội đồng xét xử minh xét cho bị cáo.

**Bị cáo Trần Văn Tuấn tranh luận bổ sung:**

+ Bị cáo cảm ơn VKS đã ghi nhận nỗ lực của bị cáo trong quá trình khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo xin trình bày thêm: Đối với gói trái phiếu 2020, ngay từ giai đoạn 1, bị cáo đã nhận định được hiệu ứng domino với gói trái phiếu Setra phát hành sau này. Và bị cáo đã trình lên Hội đồng quản trị phương án nhằm giải quyết nhanh, để mua trước hạn gói trái phiếu này. Lúc đó anh Thành vừa nghỉ việc nên việc đó bị đình trệ lại. Mặc dù bị cáo có đệ trình nhưng không có ai đứng ra giải quyết, chịu trách nhiệm. Sau đó bị cáo cố gắng làm việc với người thân bị cáo Lan và sau đó anh Trương Lập Hưng về làm chủ tịch quản trị và cùng bị cáo lập phương án mua gói trái phiếu trước hạn sớm nhất. Cụ thể như đã đồng ý bán 18% cổ phần của Setra cho Vietcombank để có tiền mua lại các trái phiếu hết hạn. Tuy nhiên, việc đó lại đi vào bế tắc vì vụ án giai đoạn 1 xảy ra và tài sản bị phong tỏa, nên hậu quả chưa được khắc phục.

+ Ngoài ra, bị cáo xin cung cấp thêm một số giấy khen và thư cảm ơn và giấy tờ mà gia đình bị cáo đã tự khắc phục thêm để khắc phục gói trái phiếu.

Các bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân trình bày thêm về nguyên nhân, động cơ, bối cảnh phạm tội và xin Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình.

**Không ai trình bày gì thêm, Chủ tọa tuyên bố kết thúc tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Trước khi nghị án, chủ tọa cho bị cáo nói lời sau cùng.**

**Bị cáo Lan nói lời sau cùng:**

+ Bị cáo cáo xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội đồng xét xử, VKS đã lắng nghe. Bị cáo gửi lời cảm ơn đến ban giám thị và ban quản giáo anh em trại tạm giam Vĩnh Phúc, gửi đến trại tạm giam Hải Dương, công an B34 và T17 và tất cả ban giám thị, ban quản giáo, cảm ơn các anh em lực lượng dẫn giải trong vụ án, truyền thông, báo chí, luật sư của bị cáo và các luật sư khác giúp bị cáo vượt qua những thời gian mà nghĩ rằng không qua khỏi.

+ Xin Hội đồng xét xử và VKS cho bị cáo gửi lời trân trọng và lời chúc tốt đẹp đến Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tòa án, ngân hàng Nhà nước, cũng như SCB bị vất vả với cái tên Trương Mỹ Lan 02 năm qua. Bị cáo hứa không làm cho Nhà nước thất vọng về con người bị cáo.

+ Bị cáo không bao giờ có ý định chiếm đoạt hay tham ô gì đó. Đã là con người, không tránh khỏi sai sót, sai lầm mà vô tình mắc phải, cả gia tộc bị cáo phải trả cái giá quá đắt, bị cáo đã chấp nhận đây là tai nạn, và bị cáo chấp nhận trả giá và chịu trách nhiệm.

+ Xin Hội đồng xét xem xét cho chồng bị cáo là bị cáo Chu Lập Cơ về tội danh rửa tiền. Bị cáo xin Hội đồng xét xử ban cho bị cáo ơn huệ, vì bị cáo cũng là công dân Việt Nam đã làm bao nhiêu thứ cho đất nước này mà chưa bao giờ xin gì của nhà nước, kính xin Hội đồng xét xử và vks, xem xét cho chồng, cháu bị cáo và bà ngô thanh nhã. Bị cáo Nhã Làm dâu suốt 30 năm, nếu tiếp tục ở tù, thì không chống chọi được, muốn Hội đồng xét xử và vks xem cơ chế hình sự đặc biệt giúp bị cáo Nhã tại ngoại để làm bệnh viện đa khoa tại bình chánh đã hợp tác với đại học y dược. Bị cáo xin xem xét 11 bị cáo đã có ở giai đoạn 1, xem mức án tối thiểu vì họ cũng không có ý chí chiếm đoạt hay xấu xa gì, tất cả vì cứu scb, mà ngày hôm nay ra nông nổi nhất.

**Bị cáo Trương Khánh Hoàng nói lời sau cùng:**

+ Bị cáo cảm ơn Hội đồng xét xử cho bị cáo nói lời cuối cùng. Cảm ơn Trại tạm giam, cán bộ dẫn giải đã đảm bảo sức khỏe, sự an toàn cho bị cáo trong suốt phiên tòa.

+ Bị cáo mong Hội đồng xét xử dùng cả lý trí và con tim để xem xét tội danh của bị cáo. Liên quan đến tội chiếm đoạt, xin xem xét vai trò tham gia của bị cáo và bị cáo khác trong gói trái phiếu Setra vì việc vận hành đã có từ trước đó, bị cáo chỉ thực hiện theo.

+ Đề nghị xem xét bồi cảnh của tội rửa tiền, đó thực tế chỉ là đảo nợ, việc đảo nợ thì phải có giải ngân mới và cắt đứt dòng tiền thì mới đảo nợ được. Xin xem xét bồi cảnh thời điểm đó ngân hàng khó khăn. Nếu bị cáo không làm thì sẽ như thế nào.

+ Qua 02 năm tạm giam bị cáo rất ăn năn hành vi của mình, hối hận vì hậu quả để lại. Nhưng bị cáo chưa bao giờ hối tiếc khi đi tù. Bị cáo cảm ơn cơ quan điều tra, vks trong quá trình lấy cung, tạm giam vì chính điều này làm bị cáo có không gian ngồi lại và nhận thức nhìn nhận lại nữa cuộc đời mình trải qua, mình sống nữa cuộc đời đó như thế nào, cái gì đúng, cái gì sai. Với bị cáo lúc này thời gian còn hơn vàng bạc, vì bản án sắp dành cho bị cáo, bị cáo biết sẽ bỏ qua quãng thời gian đẹp nhất với con, những người thân bị cáo. Bị cáo biết đó là số phận dành cho bị cáo, bị cáo sẽ buông bỏ tất cả sai phạm và dành thời gian để sống nữa đời còn lại, và mục tiêu nữa đời còn lại là gì.

+ Thỉnh cầu giảm nhẹ cho các bị cáo liên quan gói trái phiếu Setra vì bị cáo rất cần rút. Xin giảm án cho Thúy Ái và Thanh Thảo vì bị cấp trên chỉ định tại chi nhánh này mà phải chịu. Bị cáo xin lỗi chị Lan, và mong rằng chị sống thời gian sắp tới bình yên và hạnh phúc.

#### **Bị cáo Nguyễn Phương Anh:**

+ Xin gửi lời xin lỗi tới các bị hại vì bị ảnh hưởng bởi việc làm của bị hại. Bị cáo thấu hiểu sâu sắc sự mong mỏi của các bị hại, với thực tiễn trình bày tại phiên tòa, bị cáo tin sẽ sớm được thực hiện, kính xin Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc giúp cho bị cáo có cơ hội để bị cáo làm tròn chữ hiếu người con, làm tròn vai trò người chồng, trách nhiệm của người cha

**Bị cáo Trịnh Quang Công:** Trong thời gian tạm giam, bị cáo nhận thức được và ăn năn hối cải, thấy được hậu quả. Xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về cuộc sống bình thường, cuộc sống xã hội, chăm sóc cha mẹ già, vợ và con nhỏ 03 tuổi của bị cáo. Xin lỗi bị hại đã đầu tư vào gói trái phiếu setra, giữ nguyên nguyện vọng khát vọng muốn cống hiến năng lực để vào khắc phục hậu quả vụ án ngay cả khi đi chấp hành án

**Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn:** Việc bà Lan và gia tộc hay công ty liên quan đóng góp hơn 25 triệu liều vắc xin trong dịch. Có hơn 8 triệu người dân đã được bảo vệ sức khỏe. Bị cáo nói không phải để cầu xin sự đền đáp nào nhưng bị cáo có niềm tin trong những hoàn cảnh khốc liệt, hay vận mệnh đất nước, lòng trắc ẩn mang đến điều kỳ diệu. Bị cáo nghe luật sư bị cáo Lan kế hoạch khắc phục hậu quả giai đoạn 2, những luận cứ ấy có cơ sở, mong tạo điều kiện về mặt pháp lý để trên cơ sở đó có thể khắc phục, đáp ứng sự mong mỏi của bao nhiêu trái chủ.

+ Xin Hội đồng xét xử có sự khoan dung, khoan hồng cho những trường hợp các bị cáo có hoàn cảnh đáng thương, Thảo, Thúy Ái là lao động duy nhất trong

gia đình phải nuôi các con, cha mẹ già. Nếu cho họ gánh thêm vòng lao lý này là quá sức chịu đựng của họ. xin Hội đồng xét xử khoan dung đặc biệt cho người tuổi cao sức yếu, oliver, bù anh dũng, chu lập cơ. Xin giảm án cho người có chuyên môn thấp, chị uyên, chị phượng, anh bù văn dũng.

+ Bị cáo xin gửi lời cảm ơn và biết ơn tới cán bộ C03 tôn trọng và làm việc chuyên nghiệp với bị cáo trong suốt thời gian điều tra, cảm ơn ông Vũ Tất Ba tới tận nơi để giao cáo trạng và động viên bị cáo. Cảm ơn B34 chăm sóc sức khỏe cho bị cáo trong thời gian tạm giam. Cảm ơn ban lãnh đạo SCB, Tân Việt đã có thư xin giảm án gửi cho Hội đồng xét xử. Bị cáo và gia đình xin tri ân tình cảm ấy.

**Bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu trình bày:** Bị cáo xin gửi lời cảm ơn C03, vks và Hội đồng xét xử. Từ khi bị bắt giam đến nay, quá trình thẩm vấn đã giúp bị cáo nhận ra sai phạm của mình, từ đó bị cáo rất ân hận, hổ thẹn về hành vi của mình. Cũng cảm ơn VKS đã ghi nhận tình tiết, vai trò của bị cáo để đề nghị mức án khoan hồng và đề nghị ghi nhận các tình tiết để bị cáo được mức án khoan hồng nhất. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi tới toàn bộ bị hại.

**Bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi trình bày:** Bị cáo là kiến trúc sư, ước mơ là xya audwngj phát triển công trình dự nên bị cáo đã quay về Việt Nam và làm cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo ăn năn hối lỗi về việc làm của mình, xin lỗi tới bị hại, gia đình, bố mẹ và vợ con vì không làm tròn vai trò của mình. Bị cáo cũng xin giảm nhẹ cho chị Lan, đối với bị cáo chị Lan là người đáng quý, rất vinh dự và tự hào khi được làm việc với chị, mong Hội đồng xét xử xem xét những gì mà chị đóng góp cho đất nước.

**Bị cáo Bùi Anh Dũng trình bày:** Bị cáo xin chân thành xin lỗi các bị hại trong vụ án. Bị cáo xin nhận hoàn toàn trách nhiệm của bị cáo trong việc gây ra thiệt hại của các trái chủ trong vụ án này. Bị cáo cũng xin Hội đồng xét xử, vks giảm án cho chị Lan, bị cáo về làm việc cho ngân hàng với chị Lan với niềm tin chị Lan là một doanh nhân bậc nhất cả nước có tầm nhìn đối với việc phát triển thành phố và cả Việt Nam. Xin Hội đồng xét xử và vks xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo khác trong vụ án này. Gửi lời xin lỗi tới mẹ bị cáo và gia đình bị cáo.

**Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung trình bày:** bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành đến các bị hại đặc biệt là trái phiếu setra, xin lỗi nhân viên SCB. Xin xem xét vai trò của 02 nhân viên cấp thấp của scb (thúy ái và thanh thảo), với vai trò, chức vụ đồng với vai trò của những nhân viên khác không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Xin lỗi chị Lan vì trong quá trình làm việc có nhiều lần làm chị buồn lòng trong quá trình làm việc.

**Bị cáo Trương Huệ Vân trình bày:** Bị cáo có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bị cáo tự nhiên thấy trống rỗng khi thấy cô bị cáo phải chịu nỗi đau. Bị cáo cảm nhận được rằng bị cáo thấy hình ảnh nữ thần công lý trong phiên tòa này bằng

chính mắt bị cáo. Bị cáo đau khổ vì những tội danh gắn lên người bị cáo, những tội danh mà đi ngược với phẩm chất mà bị cáo hướng tới, xây dựng và phẩm chất được nuôi dưỡng của gia đình, ...chồng và 02 đứa con vô cùng trong sáng. Bị cáo chỉ nói đó là con chữ thôi chứ không phải con người mình, thời gian bị cáo chỉ xin được hiểu, đặc biệt là cho cô bị cáo. Bị cáo hiểu cô mình là người như thế nào, có phải là quá tin tưởng vào sự đúng đắn của bản thân mà sa vào cái bẫy mà mình không lường trước được. bị cáo cũng không hiểu tại sao mình lại vướng vào vòng lao lý này. Mong Hội đồng xét xử cho cô bị cáo và các bị cáo khác được giảm nhẹ hình phạt theo.

**Bị cáo Hồ Bửu Phương:** bị cáo cũng xin cảm ơn tới chị Lan, vận động Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khắc phục hậu quả cho các bị cáo, số tiền cũng rất lớn. Bị cáo cũng quan tâm đến tinh thần của chị Lan, bị cáo chỉ sợ tinh thần chị Lan suy sụp qua phiên tòa giai đoạn 1, nhưng chị Lan vẫn đứng vững, chị Lan đau đáu vấn đề các đồng phạm đi theo, xót xa. Bị cáo cảm ơn luật sư Công, Cao Sỹ Nghị đồng hành với bị cáo trong 02 năm qua. Chỉ xin Hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình để bị cáo và các bị cáo khác sớm về đoàn tụ với gia đình và xã hội

**Bị cáo Bùi Đức Khoa:** Vợ bị cáo một mình phải nuôi con, cha mẹ bị cáo 80 tuổi, cha mẹ vợ bị cáo. Xin cân nhắc vị trí vai trò của bị cáo. Bị cáo không vì giải cứu scb hay tư lợi gì khác, chỉ tuân theo mệnh lệnh cấp trên. Bị cáo chỉ xem đây là hành động chứ không phải tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo cũng xin vận động gia đình khắc phục thêm Bị cáo mong toàn bộ số tiền toàn bộ số tiền trong tài khoản scb để khắc phục hậu quả cho bị hại để giảm bớt gánh nặng trong lòng bị cáo.

**Bị cáo Thái Thị Thanh Thảo:** bị cáo đã nhận thức được việc mình làm là sai, rất hối hận, hậu quả của thiệt hại này nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Gửi lời xin lỗi đến các bị hại. Xin lỗi và cảm ơn đến bố mẹ của mình, vì đau yếu mà phải chăm 02 con nhỏ bị cáo, cầu mong bố mẹ khỏe mạnh.

**Bị cáo Ngô Thanh Nhã trình bày:** Bị cáo cảm ơn đến Hội đồng xét xử và VKS đã lắng nghe bị cáo và các luật sư trình bày, ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ và đề xuất với Hội đồng xét xử xin giảm án cho bị cáo. Bị cáo xin gửi lời cảm ơn đến điều tra viên C03, y bác sĩ của Trại tạm giam ở Bắc Ninh kịp thời cứu chữa, chăm sóc sức khỏe bị cáo trong thời gian bị cáo ở trại giam Bắc Ninh, các cán bộ T17 động viên tinh thần giúp bị cáo duy trì sức khỏe tham dự phiên tòa. Bị cáo được giáo dục là sống chân thành, và không tham của ai. Thay vì là niềm tự hào của gia đình, bị cáo giờ đây bị cáo mang trong mình tội danh mà cha mình đã bị sốc, trong thời gian tạm giam, cha bị cáo đã qua đời, mẹ bị cáo đã già nhiều bệnh nền. qua luật sư bị cáo mới biết mẹ bị cáo mắc bệnh ung thư. Bị cáo mong Hội đồng xét xử khoan hồng, cho bị cáo mức án khoan hồng để được trở về nhà báo hiếu bố mẹ. Cuối cùng, xin giảm án cho chị Lan, cho ông Chu và các bị cáo khác. Vì bản thân chị cũng đã phải trả cái giá quá đắt ở bản án giai đoạn 1. Xin khoan hồng để chị còn động lực, niềm tin để khắc phục hậu quả cho người dân.

**Bị cáo Trương Thị Kim Lài:** Bị cáo chỉ biết thật tâm xin lỗi những người bị hại, xin những người bị hại tha lỗi cho bị cáo. Bản thân bị cáo, con bị cáo hiện nay từ lúc bị bắt con bị cáo sống một mình, không ai nuôi. Mẹ bị cáo ngày nào cũng khóc, lo lắng cho bị cáo. Kính xin Hội đồng xét xử khoan hồng thêm cho bị cáo, để bị cáo sớm về với gia đình, lo cho con, làm tròn trách nhiệm người mẹ, trách nhiệm của người con. Bị cáo làm việc tại An Đông rất lâu nhưng chưa một lần gặp cô Trương Mỹ Lan. Nhân đây bị cáo xin đại diện tất cả nhân viên An Đông cảm ơn cô Lan, vì trong thời gian khó khăn covid, công ty khó khăn nhưng cô Lan vẫn trả lương đầy đủ để nhân viên không ai đói khổ cả, bị cáo cảm ơn vì trách nhiệm và tấm lòng của cô.

**Bị cáo Oliver trình bày:** Bị cáo xin cảm ơn tất cả cán bộ điều tra, trại tạm giam, hiểu được hoàn cảnh của bị cáo nên luôn động viên tinh thần của bị cáo, và đảm bảo sức khỏe cho bị cáo tham gia phiên tòa. Trong thời gian suốt 02 năm từ khi bị giam, bị cáo đã nhận thức được sự sai phạm của mình, rất ân hận về hành vi của mình, không ngờ những việc làm của mình lại gây ra cơ sự hôm nay. Bị cáo xin lỗi những người dân bị ảnh hưởng trong việc làm của bị cáo và xin lỗi vợ bị cáo trong 02 năm nay đã lo cho gia đình và lo cho bị cáo. Bị cáo coi VN là quê hương thứ 2 của bị cáo, xin Hội đồng xét xử xem xét và cho bị cáo được sự khoan hồng của pháp luật và sớm được về với gia đình và tiếp tục làm công dân tốt cho xã hội.

**Bị cáo Trương Vincent Kinh:** Bị cáo sinh sống, học tập, làm việc ở Mỹ từ 11 tuổi, là người gốc Việt Nam, tự hào là người Việt Nam. Được chị Lan chia sẻ quyết tâm của chị giúp Việt Nam phát triển, nên 2016 đã quyết tâm về Việt Nam làm cho tập đoàn vớiis mong muốn lấy kiến thức bị cáo đã nước ngoài về phục vụ Việt Nam. Bị cáo không ...xúc tiến đầu tư, đối ngoại. Ngày nào đi làm cũng phấn khởi quảng bá Việt Nam hy vọng họ đổ tiền vào Việt Nam để đầu tư. Sau khi vụ án xảy ra, được 04 tháng, cơ quan điều tra giải thích sao bị cáo ở tù, bị cáo nhận tội liền vì trước đó bị cáo không biết tại sao mình phạm tội. Sau khi nhận thức được hành vi sai phạm, bị cáo rất ăn năn vì hành vi của mình ảnh hưởng đến rất nhiều người. Gửi lời xin lỗi ba má, từng tuổi này còn để ba má phải bận lòng. Gửi lời xin lỗi vợ con bị cáo

**Bị cáo Trần Thị Thúy Ái trình bày:** Bị cáo rất ăn năn hối hận, gửi lời xin lỗi đến các trái chủ. Chồng bị cáo mất sớm, một mình chăm lo 02 con, cha bị cáo hiện đang ung thư giai đoạn cuối, con bị cáo hiện tại ở với ông bà nội đã hơn 80 tuổi, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng nhân văn hơn với bị cáo để chăm sóc 02 con, làm tròn trách nhiệm người mẹ và con bị cáo. Chỉ nhắn nhủ với ba mẹ giữ gìn sức khỏe đợi con về.

**Bị cáo Phạm Thị Thúy Hằng:** Bị cáo làm chung Tòa nhà với bị cáo Lan nhưng chưa gặp cô lần nào nhưng bị cáo cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô, bị cáo cũng cảm ơn anh Phương Anh xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo đã nhận thức

được việc làm của mình là sai và rất ân hận. Bị cáo gửi lời xin lỗi bị hại, không nghĩ việc làm của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Gia đình bị cáo thời gian qua rất khó khăn: 02 con (09 tuổi và 06 tuổi đang mắc bệnh tự kỉ chưa nói chuyện được, chưa được đi học lớp 1 như các bạn khác. Bị cáo xin Hội đồng xét xử và VKS xem xét hoàn cảnh, vai trò của bị cáo để có thể cho bị cáo được sự khoan hồng của pháp luật, xin giảm nhẹ mức án để sớm về chăm sóc các con

**Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm:** Cảm ơn bố mẹ bị cáo đã già, hoàn cảnh khó khăn nhưng đã cố gắng vay mượn để khắc phục cho bị cáo 50 triệu đồng.

**Bị cáo Phan Chí Luân:** Bị cáo đã nhận thức được việc làm của mình là sai và rất ân hận. Bị cáo gửi lời xin lỗi bị hại, không nghĩ việc làm của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Bị cáo xin lỗi gia đình bị cáo.

**Bị cáo Trần Văn Tuấn:** Bị cáo đã nhận thức được việc làm của mình là sai và rất ân hận. Bị cáo gửi lời xin lỗi bị hại, không nghĩ việc làm của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy

**Bị cáo Trần Thị Lan Chi:** Xin lỗi chân thành các bị hại trong vụ án. Bị cáo nhận thức được sai phạm của mình, mong muốn quá trình khắc phục hậu quả vụ án được nhanh chóng. Xin Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng giảm nhẹ cho bị cáo, có cơ hội để được tiếp tục làm việc tại Setra và đóng góp một phần công sức của mình trong quá trình khắc phục hậu quả. Có cơ hội được làm việc, chăm sóc gia đình, cha mẹ già và con bị cáo. Mong muốn tất cả các bị cáo, bị cáo Lan và anh chị bị cáo khác được hưởng sự khoan hồng, được xem xét nhẹ tội.

**Bị cáo Huỳnh Phong Phú:** Bị cáo nhận thức được hành vi thiếu hiểu biết, chủ quan của mình dẫn đến hành vi sai trái. Bị cáo mong việc khắc phục hậu quả diễn ra suôn sẻ. Ba mẹ bị cáo mất vì đột quy, anh hai cũng mất vì đột quy, ngay nào bị cáo cũng uống thuốc chống đột quy, tháng 7/2023 cũng bị đột quy, 115 nói gia đình bị cáo có mạch máu bẩm sinh, dị tật di truyền, hiện đang là trụ cột gia đình, sống 02 nơi, Sài Gòn, Vũng Tàu, hoàn cảnh vậy nên những ngày qua để bị cáo chứng minh là bị cáo không phạm tội, vì thiếu hiểu biết nên mới xảy ra vậy. chỉ mong mỗi cho bị cáo được tại ngoại, để được chăm sóc chị bị cáo. Xin cảm ơn những bị cáo khác đã xin giảm tội cho bị cáo. Nếu lời nói của bị cáo gây ra sự hiểu lầm với lời nói của mình thì mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo.

**Bị cáo Vũ Quốc Tuấn:** Bị cáo xin gửi lời cảm ơn tới VKS, Hội đồng xét xử và Cơ quan điều tra cho bị cáo được tại ngoại để có cơ hội chăm sóc gia đình, cảm ơn các bị cáo đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và xin gửi lời xin lỗi tới tất cả bị hại trong vụ án từ hành vi của bị cáo. Bị cáo hy vọng có cơ chế gì đó để các bị hại nhận được tiền sớm nhất có thể. Bị cáo sẽ cố gắng khắc phục trong khả năng của mình

**Bị cáo Đinh Ngọc Thanh:** Từ nhỏ bị cáo được dạy nghèo cho sạch, rách cho thơm. Không bao giờ nghĩ mình sẽ chiếm đoạt tài sản của ai. Vì tội danh này sẽ mang theo bị cáo suốt cuộc đời còn lại. Bị cáo chỉ mong Hội đồng xét xử mở lòng khoan dung, khoan hồng cho bị cáo có cơ hội sửa sai. Cảm ơn chị Lan và tập Đoàn mặc dù chưa gặp chị lần nào vẫn hỗ trợ khắc phục cho bị cáo một phần hậu quả Bị cáo xin lỗi bị hại và gia đình của họ đã bị thiệt hại vì mua trái phiếu.

**Bị cáo Lý Quốc Trung:** bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình. Đây là bài học sâu sắc mà bị cáo không bao giờ quên. Nếu sau này còn làm kiểm toán, bị cáo sẽ xem đây là bài học để sau này không vướng phải. Thực sự Bị cáo chưa bao giờ nghĩ hỗ trợ hay giúp sức gì đối với Setra. Bị cáo thực hiện việc kiểm toán như việc kiểm toán bình thường và không có mục đích để phát hành trái phiếu. Từ đó cho bị cáo phán quyết khoan hồng, rộng lượng để bị cáo tiếp tục điều trị 02 căn bệnh mãn tính, cao huyết áp vô căn và thoát vị đĩa đệm và có cơ hội tiếp tục làm việc thiện nguyện mà bị cáo đã làm trong thời gian vừa qua. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới các bị hại

**Bị cáo Phạm Hoa Đăng:** Bị cáo xin gửi lời cảm ơn Hội đồng xét xử vì được trình bày suốt phiên tòa, cơ quan điều tra và vks cho bị cáo được tại ngoại, phân hóa vai trò và xem xét đầy đủ tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo khác. Cảm ơn luật sư Hương, luật sư Vân tham gia bào chữa cho bị cáo, cảm ơn bị cáo lan và tập đoàn hỗ trợ cho bị cáo khắc phục một phần hậu quả vụ án. Bị cáo xin lỗi các bị hại. Xin Hội đồng xét xử cho bị cáo mức án thấp nhất có thể để bị cáo có được sự cống hiến tiếp cho xã hội, và có cơ hội chăm sóc gia đình.

**Bị cáo Chu Lập Cơ:** Bị cáo đã bị tạm giam 02 năm, hiện tóc đã bạc trắng, nay bị cáo xin kể lại câu chuyện của mình mà đã làm bị cáo trăn trở. Bị cáo tin tưởng vào sự công bằng, công lý, sự nhân văn của cơ quan tố tụng. Bị cáo đã sinh sống và làm việc tại VN hơn 30 năm, cũng đã trở thành nhân chứng sống trong thời kỳ covid 19. Vì thế, bị cáo xin kể lại câu chuyện của vợ mình và cháu gái Trương Huệ Vân đã thể hiện phẩm chất cao quý, thể hiện tình yêu của họ với người dân đất nước Việt Nam. Trong suốt đại dịch, họ đã đáp ứng lời kêu gọi của chính quyền, chấp nhận rủi ro lớn nhất, tìm vắc xin để đáp ứng cho đại dịch. Họ chấp nhận hy sinh, sự dũng cảm đó xuất phát từ tình yêu thương đồng loại. Số lượng vắc xin mà vợ bị cáo thu xếp và các bệnh viện đã chiến mà Huệ Vân xây dựng đã cứu được rất nhiều người. Họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro về tài chính và sức khỏe vì tấm lòng của mình. Bị cáo tin rằng lòng dũng cảm, sự trắc ẩn của họ đã giúp được rất nhiều dân trong hoàn cảnh ấy. Họ là những người có tấm lòng rất đẹp, muốn làm tất cả mọi điều tốt đẹp cho người dân và đất nước này. Bị cáo thành tâm xin Tòa cho bị cáo Lan và Vân mức án nhẹ nhất, để họ có cơ hội phục vụ đất nước và giữ cho gia đình của Huệ Vân không bị tan vỡ. Về tài sản cá nhân bị cáo và của Timesquare, đề nghị cho bị cáo nhận lại kể cả 03 điện thoại và ipad đã bị thu giữ.



**Bị cáo Bùi Văn Dũng:** Bị cáo rất hối hận về sai phạm của mình, chỉ xin xem xét khoan hồng cho bị cáo. Bị cáo cũng xin Hội đồng xét xử và vks khoan hồng và giảm nhẹ cho bị cáo Trương Mỹ Lan

**Bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên:** Bị cáo thực hiện trong hoàn cảnh cô bị cáo đi làm bình thường, công ty hoạt động bình thường nên bị cáo không biết việc mình làm là sai. Sau này bị cáo mới biết đó là hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Bị cáo cũng phối hợp với Cơ quan điều tra, bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo trở về với gia đình, ba bị cáo đã già tai biến, con bị cáo 04 tuổi và 06 tuổi, chồng bị cáo nghỉ làm chăm 02 bé, ngày nào con bị cáo cũng hỏi mẹ, kính xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo có cơ hội, cho vợ chồng ông bà chủ bị cáo có cơ hội, được sự khoan hồng của pháp luật. Xin hứa sau này nếu đi làm hay giúp việc nhà nào bị cáo không làm như vậy nữa.

**Bị cáo Trần Xuân Phụng:** Xem xét hoàn cảnh đơn chiếc, cho bị cáo mức án nhẹ để nhanh chóng về chăm sóc mẹ, mẹ bị tai biến, bệnh hiểm nghèo, xin sự khoan hồng đối với bị cáo Lan, xin gửi lời chúc sức khỏe đến Hội đồng xét xử, vks và các cán bộ trại giam.

**Bị cáo Tô Thị Anh Đào:** Bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành đến mẹ bị cáo, đã già còn phải lo lắng cho bị cáo. Không ngày nào bị cáo nhìn nhận lại hành vi của mình, thật sự ăn năn hối hận, không ngờ vì công việc hàng ngày mưu sinh của mình mà đẩy bị cáo vào con đường tù tội, bị cáo rất dằn vặt. Chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho bị cáo, xin xem xét những tình tiết mà luật sư bị cáo đã trình bày vì đó thực tế là những gì diễn ra, mong sự công tâm của Hội đồng xét xử, để bị cáo sớm về với gia đình. Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại. Tại vì tại phiên tòa này, bị cáo không biết làm gì để thể hiện sự hối lỗi của mình chỉ biết dập đầu xin lỗi. Và cũng xin giảm nhẹ cho chủ bị cáo để có niềm tin khắc phục hậu quả cho bị hại.

**Bị cáo Trần Đình Hưng:** Bị cáo xin lỗi tới các trái chủ đã tin tưởng đầu tư vào trái phiếu. Bị cáo tha thiết Hội đồng xét xử và VKS khoan hồng cho bị cáo để có cơ hội chăm sóc bố mẹ già, 02 con bị cáo để 02 con bị cáo trở thành công dân tốt cho đất nước sau này.

**Phiên tòa tạm nghỉ vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày. Hội đồng xét xử vào nghị án và tuyên án vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 17/10/2024.**